

Số: 391 /BC-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh, các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nội dung công việc đề đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, chú trọng việc nâng chất các tiêu chí với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân; đồng thời, quán triệt xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bền vững. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đối với một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng nông thôn mới, với kết quả đạt được như sau:

- *Về Quy hoạch và thực hiện Quy hoạch:* Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện tiêu chí Quy hoạch và Nhà ở dân cư của các địa phương. Đặc biệt Sở Xây dựng đã chủ động hướng dẫn và đề nghị cấp huyện, xã thường xuyên rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu về quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, các công trình dân dụng,... đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó có sự quan tâm, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết rõ những nội dung, thông tin liên quan đến quy hoạch và thực hiện đúng quy định.

- *Về phát triển sản xuất:* Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là vấn đề quan trọng, có vai trò quyết định đến kết quả và sự phát triển bền vững sinh kế cho người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong phát triển sản xuất; nhất là quan tâm củng cố, nâng cao hoạt động của các THT, HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác, kết nối với các tỉnh, thành khác trong khu vực. Song song đó, với sự hỗ trợ của tỉnh, cấp huyện quyết tâm, dồn sức tập trung củng cố, kiện toàn và hỗ trợ các Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình để tạo nền tảng vững chắc phát triển thành Hợp tác xã kiểu mới; phối hợp các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động

người dân quan tâm, tìm hiểu và thông suốt về lợi ích thiết thực trong tham gia mô hình liên kết sản xuất, từ đó chủ động và tích cực tham gia.

Trong năm qua, tình hình hoạt động của các HTX, THT phát triển tương đối ổn định, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm¹; hiện nay, chuỗi sản phẩm dứa, bưởi da xanh bước đầu hình thành các mối liên kết chuỗi và có chiều hướng phát triển tốt, cụ thể là Công ty Lương Quới, Công ty Mekong Food, Công ty Betrimex,... đã khảo sát chọn vùng dứa nguyên liệu; Cơ sở thu mua Hương Miền Tây, Hoàng Quí và Công ty VinEco hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các HTX, THT sản xuất bưởi da xanh đạt chuẩn VietGAP; Công ty TNHH XNK Chánh Thu, Nhiệt Đới, Cơ sở thu mua trái cây Huỳnh Mai và DNTN Thanh Việt tiêu thụ sản phẩm cho các THT chôm chôm theo tiêu chuẩn GAP,...

- Về cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: UBND tỉnh đã cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện các công trình, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức hỗ trợ vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, để phát huy tính chủ động, nỗ lực phấn đấu của các địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể để xây dựng nông thôn mới kết hợp với giảm nghèo bền vững; cân đối, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện, đảm bảo theo tỷ lệ phân bổ quy định, nhất là trong vận động, thu hút nguồn lực đầu tư trên nguyên tắc công khai, minh bạch, không huy động quá sức dân gây dư luận, ảnh hưởng không tốt đến kết quả chung của Chương trình.

- Về xây dựng và vận hành các thiết chế văn hóa: Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, UBND tỉnh cũng quan tâm đầu tư, nâng cấp các cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đảm bảo cho sinh hoạt tập thể, cộng đồng dân cư, nhằm góp phần thiết thực nâng cao đời sống tinh thần của người dân; đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị sử dụng, quản lý hiệu quả các công trình, cơ sở vật chất được đầu tư; thường xuyên duy tu, bảo quản và có kế hoạch sử dụng, khai thác phù hợp, nhằm phát huy tối đa công năng của hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư. Bên cạnh đó, phải duy trì sinh hoạt, họp tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng, nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân, tạo thói quen sinh hoạt tập thể, cộng đồng theo hướng lành mạnh, duy trì chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phát triển toàn diện con người.

¹ Có 17 HTX đăng ký thành lập mới (tăng 01 HTX so cùng kỳ), nâng tổng số toàn tỉnh có 76 HTX (38 HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012), trong đó 60 HTX đang hoạt động ổn định, 10 HTX ngừng hoạt động, thuộc diện giải thể, 01 HTX tạm ngừng hoạt động; có 2.450 THT đăng ký mới với 37.000 thành viên (trong đó 930 THT thành lập và hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP).

- *Về thông tin, tuyên truyền:* Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được duy trì và có chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình thu gom chất thải, nước thải sinh hoạt; đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi phải có điểm thu gom, xử lý, đảm bảo an toàn; bảo vệ tốt nguồn nước sinh hoạt, không để xảy ra ô nhiễm, nhằm ổn định đời sống cộng đồng dân cư và phục vụ phát triển sản xuất,... thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để bảo vệ và cải thiện môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn các xã, từng bước tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn.

- *Về an ninh trật tự:* Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực nông thôn đang có chiều hướng phức tạp. Vì vậy, hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời, rà soát, tham mưu bổ sung biên chế phù hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh đã cân đối, phân bổ kinh phí phù hợp để thực hiện cấp phát, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang phục, kinh phí hoạt động,... cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo phục vụ cơ bản công tác chuyên môn. Lương và các chế độ, chính sách khác ngoài lương cho lực lượng Công an xã, thị trấn được quy định trong Nghị định số 73/2009/NĐ-CP được quan tâm thực hiện tương đối đầy đủ (Chế độ trợ cấp thâm niên cho Trưởng Công an xã; Chế độ trợ cấp nghỉ việc một lần cho Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên; Chế độ hỗ trợ làm nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chiến đấu ở những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Chế độ hỗ trợ tiền chữa trị khi bị tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung đào tạo, huấn luyện,...). Tuy nhiên, hiện nay, do quy định chung về mức lương, phụ cấp, chế độ của Công an xã, thị trấn còn thấp, yêu cầu công tác đòi hỏi ngày càng cao, vì vậy một số trường hợp đã nghỉ việc (hiện nay còn thiếu khoảng 20 biên chế so với số biên chế quy định). Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã bố trí một số Công an chính quy tăng cường về một số xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, UBND tỉnh đã trình thông qua kỳ họp thứ 6, HĐND khóa IX về chế độ bảo hiểm cho lực lượng Công an viên thường trực, Công an viên phụ trách ấp. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt hơn các chế độ cho lực lượng này.

- Với phương châm xây dựng nông thôn mới đúng thực chất, phát huy vai trò chủ thể của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung, tích cực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, các xã hoàn thành 19 tiêu chí sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá và thực hiện quy trình, thủ tục công nhận, kiên quyết không cho nợ tiêu chí khi lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các cấp theo hướng hiệu quả, tinh gọn và phát huy tốt vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hỗ trợ, hướng dẫn và

kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tiêu chí. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ban chỉ đạo các cấp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương hoàn thiện, trả nợ dứt điểm các tiêu chí còn nợ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương quan tâm nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, không để sụt giảm tiêu chí, gây ảnh hưởng đến kết quả chung khi tiến hành kiểm tra, tái công nhận xã đạt chuẩn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, một số tiêu chí được nâng lên rõ nét (có 73/147 xã đạt tiêu chí Thu nhập, tăng 3 xã so cùng kỳ; có 83/147 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư, tăng 10 xã so với cùng kỳ; có 140/147 xã đạt tiêu chí Thủy lợi, tăng 9 xã so cùng kỳ; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư phát triển đồng bộ, giao thương thuận lợi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân). Tuy kết quả đạt được rất phần khởi, nhưng xét trên bình diện chung, kết quả đạt tiêu chí NTM của các xã vẫn còn khiêm tốn, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Qua đánh giá thực trạng tại 147 xã, đến nay có 21 xã đạt 19 tiêu chí và đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM², 04 xã đạt 15-18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 68 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng 9 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đạt từ 11-17 tiêu chí.

Quán triệt phương châm xây dựng và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng thực chất; các ngành, các cấp đã tích cực, tập trung nguồn lực để hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí; Ban chỉ đạo các xã nỗ lực, phấn đấu thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo bền vững, chất lượng. Trong công tác kiểm tra, thẩm tra, đánh giá các tiêu chí đảm bảo chặt chẽ, không chạy theo thành tích. Vì vậy, dự kiến trong năm 2017, tỉnh chưa có xã hoàn thành 100% các tiêu chí để được kiểm tra, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, UBND tỉnh tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

- Nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 các cấp. Phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị trong huy động các nguồn lực, gắn với phát huy tinh thần và nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền và vận động

² Năm 2017 đã tổ chức lễ công nhận các xã: Lương Phú (huyện Giồng Trôm), Long Hòa (huyện Bình Đại), Vinh Bình, Phú Sơn (huyện Chợ Lách), An Ngãi Trung (huyện Ba Tri), Quới Điền (huyện Thạnh Phú), Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam), Tân Phú Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) đạt chuẩn xã Nông thôn mới.

để người dân thông hiểu sâu về vai trò chủ thể, cũng như xác định rõ mình là đối tượng thụ hưởng trong thực hiện Chương trình.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao số tiêu chí bình quân đạt được hàng năm; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, mô hình phát triển sản xuất, môi trường để thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Tập trung phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng chuỗi giá trị các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng được những mô hình sản xuất hiệu quả, phương pháp thực hiện hay, những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, tham gia tích cực phong trào xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức công nhận lại các xã đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới ban hành kèm theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc nâng chất tại các xã đã được công nhận, nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung chưa hoàn thiện, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tập trung huy động và đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện chương trình theo hướng ngân sách Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, nội lực cộng đồng là chính, tăng cường công tác xã hội hóa.

- Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, rất cần ý thức tự giác, tự nguyện của người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp phải phối hợp chặt chẽ với các Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền để người dân phát huy hơn nữa vai trò trong xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH;
- Lưu: VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Cao Văn Trọng